



Dân vận khéo sẽ tăng hiệu quả CÔNG TÁC KIỂM TRA

✦ **Phan Tu**

Tôi vào Quảng Ngãi sau cơn bão lớn và khi những trận lũ quét, sạt lở đất vào cuối tháng 10 đầu tháng 11-2020 vẫn còn hoành hành. Cuộc trò chuyện với anh Hồ Ngọc Thịnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi không được nhiều, anh cứ nhấp nha nhấp nhâm vì không chỉ làm kiểm tra mà anh còn kiêm chức Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đợt này, anh phải thường xuyên đi nắm tình hình thiệt hại do bão lụt, sạt đất, nhất là ở vùng núi, nơi cư ngụ của đa số đồng bào dân tộc ít người...

Thật ra, tôi cũng không nghĩ mình sẽ làm cán bộ kiểm tra - Hồ Ngọc Thịnh nói. Tôi vốn là một giáo viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện miền núi Trà Bồng. Khi được bầu vào Huyện ủy (2002), tôi vẫn là Tô trưởng chuyên môn, Chủ tịch Công đoàn của Trung tâm. Tôi thấy mình khá thích hợp với chuyên môn sư phạm cũng như phù hợp với các hoạt động phong trào...



Đồng chí Hồ Ngọc Thịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Vậy sao anh lại làm kiểm tra? - Ban đầu cũng có ý kiến đề tôi về Phòng Giáo dục, hoặc Ban Tuyên giáo, nhưng lúc ấy kiểm tra đang thiếu người. Tôi làm kiểm tra vì được tổ chức tin nhiệm bầu, phân công. Lúc đầu thấy mới mẻ, nói thật, cũng ngại, nhưng thật lòng, tôi vẫn muốn thử nghiệm, xem mình có làm được không. Ấy là vào đầu năm 2006, khi tôi gần tròn 32 tuổi - anh cười, cái cười cười mờ của người con đồng bào dân tộc Co. - À, nói thêm chút cho vui, khi là Phó Chủ nhiệm UBKT

Huyện ủy, tôi cũng đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn. Lúc ấy, Bí thư Huyện đoàn học chính trị, Phó Bí thư nghỉ chế độ sinh đẻ, tôi coi như phụ trách chính công việc của Huyện đoàn luôn.

Hồ Ngọc Thịnh và tôi cứ lan man chuyện đời, chuyện nghề, không theo một thứ tự lớp lang nào cả. Bỗng nhiên anh nói: Gần đây, tôi hay nghe nói về dân vận, dân vận khéo trong các ngành, lĩnh vực, dân vận chính quyền. Tôi nghĩ, Ngành Kiểm tra chúng ta, nếu dân vận



khéo, cũng sẽ thêm hiệu quả không ít. Rồi anh dẫn chứng: Khi còn làm Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trà Bồng, Huyện ủy giao anh và một cán bộ kiểm tra tiến hành xem xét, thi hành kỷ luật một đồng chí là trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự xã, chỉ ủy viên (lúc ấy, tổ chức đảng của xã là chi bộ trực thuộc huyện ủy) có vi phạm dùng vũ khí quân dụng đe dọa, đánh công dân. Họp hành, phân tích, đồng chí ấy tự nhận có vi phạm, nhưng cứ kháng kháng: Tôi sai thì tổ chức cứ kỷ luật, tôi nhất định không viết kiểm điểm, không tự nhận hình thức kỷ luật. Xử thì cũng được, nhưng ở huyện miền núi, xã miền núi, xử thế nào để vừa giữ nghiêm kỷ luật đảng, vừa giữ được cán bộ thì là cả một vấn đề. Tôi để tâm tìm hiểu và biết nhà đồng chí ấy có một ao cá. Chiều chiều, đồng chí thường ngồi câu, sau đó, nhâm nhi vài ly rượu. Một buổi chiều nọ, tôi từ huyện mang theo một chai rượu đến nhà đồng chí. Tôi bảo đồng chí câu cá rồi hai anh em lai rai. Trong cuộc chuyện trò, tôi vận động, thuyết phục đồng chí chấp hành các quy định, quy trình của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Đồng chí dần nghe ra, chịu viết kiểm điểm, tự nhận

hình thức kỷ luật; sau đó, bị thi hành kỷ luật. Nhưng cũng từ buổi lai rai vài ly ấy, đồng chí hiểu rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, thi hành kỷ luật đảng. Đồng chí ấy khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, một thời gian sau, được tin nhiệm bầu làm bí thư chi bộ xã.

Tròn tròn một năm sau vụ việc ấy, một niềm vui mà cũng là trách nhiệm nặng nề đến với tôi - Hồ Ngọc Thịnh kể. Đó là vào giữa năm 2007, khi ấy tôi là Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy. Một hôm, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy gặp tôi, rồi nói: “Tao” báo với tổ chức rồi, sắp tới “tao” nghỉ, dự định bầu “mày” làm Chủ nhiệm. - Vì sao? - Đảng nào “tao” cũng lớn tuổi, “mày” vừa trẻ lại làm được việc. “Mày” làm Chủ nhiệm sẽ giúp cho kiểm tra huyện tốt hơn. Tôi ngớ người ra... Không lâu sau đó, đồng chí Chủ nhiệm xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tháng 7-2007, tôi được bầu vào Thường vụ Huyện ủy, bầu làm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trà Bồng. Lúc bấy giờ, Cơ quan UBKT Huyện ủy chỉ có 4 người, nghiệp vụ chưa thật tốt, địa bàn miền núi rộng, đi lại trắc trở, hồ sơ kiểm tra, kỷ luật lưu giữ khá tùy

tiện; nhiệm vụ kiểm tra chủ yếu chỉ thực hiện kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra chấp hành, xử lý kỷ luật, giải quyết tố cáo. Việc đầu tiên tôi làm là tranh thủ sự ủng hộ của Thường trực, Thường vụ Huyện ủy, tuyển dụng được 2 cán bộ có trình độ đại học về làm kiểm tra; cố gắng tiến hành đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra theo Điều 32; thực hiện tốt Điều 30, Điều lệ Đảng. Phải nỗ lực hơn một năm công việc mới đi vào nền nếp. Kết quả, từ 2009 đến nay, UBKT Huyện ủy Trà Bồng chỉ mất 1 năm không được UBKT Tỉnh ủy khen thưởng, còn đều là đơn vị dẫn đầu khu vực miền núi Quảng Ngãi.

Năm 2010, Hồ Ngọc Thịnh được bầu làm Phó Bí thư Huyện ủy; 2011 là Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện; 2014 là Bí thư Huyện ủy; 2015 được bầu vào Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trà Bồng kiêm Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 12-2017, Hồ Ngọc Thịnh được bầu vào UBKT Tỉnh ủy, bầu làm Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Giọng Hồ Ngọc Thịnh có hơi trầm xuống: Tôi mới làm Bí thư Huyện ủy 3 năm, bộ máy vừa tạm ổn định, nhiều định

(Xem tiếp trang 72)



(2) Ty viên sáu bộ: các chức viên ở sáu bộ (bộ Lại, bộ Hộ, bộ Lễ, bộ Binh, bộ Hình và bộ Công). Gọi là ty viên, song thực ra là các quan đã có phẩm hàm, không phải là các nhân viên làm các công việc hành chính bình thường.

(3) Thối sáo, tức điển tích “Bọn thối sáo nước Tề”: Vua Tuyên Vương nước Tề thời Đông Chu liệt quốc ở Trung Quốc (trị vì từ năm 320 đến năm 301 trước Công nguyên) thích nghe sáo và lúc nào muốn nghe, bắt 300 người cùng thổi một loạt. Trong số 300 người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng tìm cách dựa vào

đấy để kiếm lương ăn. Đến khi vua Tuyên Vương mất, con là Vua Mẫn Vương nối ngôi cũng thích nghe sáo, nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người thổi. Đông Quách tiên sinh phải lạng lẽ rời khỏi đội quân thổi sáo đó để khỏi mang vạ.

(4) Đốc: Tổng đốc (quan đứng đầu một tỉnh lớn, kiêm quản một tỉnh nhỏ), Phủ: Tuần phủ (quan đứng đầu một tỉnh nhỏ), Bó: Bó chính (quan phụ trách việc hành chính, binh lương, thuế khóa một tỉnh), Án: Án sát (quan phụ trách việc thanh tra, giám sát, hình luật một tỉnh nhỏ). □

Dân vận khéo sẽ... (Tiếp theo trang 62)

hướng, ý tưởng tôi cùng với Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực vạch ra chưa kịp thực hiện, nay chuyển đi cũng có chút ít tâm trạng. Nhưng tổ chức tín nhiệm, quyết định thì tôi chấp hành.

Về UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Hồ Ngọc Thịnh cùng Thường trực Ủy ban, tập thể UBKT lãnh đạo, thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đáng kể là, trong hơn 3 năm Hồ Ngọc Thịnh làm việc ở UBKT Tỉnh ủy, thì tròn một năm UBKT Tỉnh ủy Quảng Ngãi khuyết chức danh Chủ nhiệm. Hồ Ngọc Thịnh được phân công làm Phó Chủ nhiệm phụ trách. Anh

cùng với tập thể Ủy ban, cán bộ công chức Cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khoảng thời gian này, tôi lại có một kỷ niệm làm công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra - Hồ Ngọc Thịnh trầm giọng lại. Đó là lúc tôi được phân công làm Trưởng đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tây cùng 4 cá nhân (3 đồng chí trong Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy). Bí thư Huyện ủy vừa là người anh, vừa cùng sinh hoạt cấp ủy, cùng nằm trong Ban Dân tộc HĐND tỉnh và sắp nghỉ hưu theo chế độ. Tôi quyết định, trước khi công bố quyết định kiểm tra, mình phải lên huyện miền núi Sơn

Tây để gặp anh. Hai anh em tâm sự đủ chuyện. Tôi khó khăn lắm mới nói được với anh về đối tượng và nội dung kiểm tra. Thật may, anh đồng tình, bảo: UBKT và đoàn cứ thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Ngày công bố quyết định kiểm tra chỉ trước khi anh nghỉ hưu 1 ngày. Thế nhưng, trong quá trình kiểm tra, anh phối hợp tốt với đoàn. Kiểm tra xong, có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, anh nói với đoàn, với UBKT: Các đồng chí được kiểm tra lần này là cán bộ mới được bổ nhiệm, bầu cử. Khuyết điểm, vi phạm và xử lý kỷ luật xin mình tôi chịu, còn các đồng chí ấy thì xin rút kinh nghiệm để làm tốt hơn trong thời gian tới. Anh cảm ơn đoàn, cảm ơn UBKT; tôi thì lại cảm ơn anh. Sau này, những lần gặp lại nhau, anh và tôi đều vui về... □